

Thanh Hóa: Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin

02:26 30/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Đó là đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tại buổi họp báo thường kỳ quý IV, năm 2023, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 diễn ra ngày 29/12.



Toàn cảnh buổi họp báo.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 7,01%, đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện, tiếp tục là nền tảng vững chắc của nền kinh tế, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vượt 33,3% kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng 4,87%. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng được tăng cường; là tỉnh thứ 4 trong cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 41.920 tỷ đồng, vượt 18,6% dự toán. Nhiều khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sản xuất, kinh doanh nói riêng được tập trung tháo gỡ, tạo động lực cho sự phát triển...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3% trở lên; công nghiệp tăng 14,9% trở lên; dịch vụ tăng 9,2% trở lên; thuế sản phẩm tăng 13,8% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.540 USD trở lên; tổng giá trị xuất khẩu đạt 6.000 triệu USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 135.000 tỷ đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng trở lên.

Tại buổi họp báo, sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc kiểm soát, giám sát thông tin xấu độc trên không gian mạng; việc cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa cho các cơ quan báo chí; công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; việc nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Thanh Hóa; công tác hỗ trợ kinh phí nâng cấp di tích văn hóa, lịch sử; giải pháp xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí trong thời gian qua. Đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề các phóng viên cơ quan báo chí quan tâm, đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác báo chí xuất bản; việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các phóng viên, các cơ quan báo chí đã đồng hành và có những chia

sẽ, góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng về những vấn đề dư luận quan tâm để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm một cách đầy đủ, chính xác, đúng thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh và đội ngũ phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục chia sẻ, đồng hành với tỉnh trong quá trình phát triển.

Nam Nguyễn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-tang-cuong-phoi-hop-voi-cac-co-quan-bao-chi-trong-viec-cung-cap-trao-doi-thong-tin>